



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อส่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน ๓ อัตรา นั้น

บัดนี้ ได้พ้นระยะเวลาในการรับสมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง	ที่	รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	๑	นางสาวนภาพร ดีประเสริฐ	๐๑	
	๒	นายวัชรพัทธ์ กาฬภักดี	๐๒	
	๓	นางสาวฉัตรชมภู มาลินันท์	๐๓	
	๔	นายณัฐพร รอดวงษ์	๐๔	
	๕	นางสาวกนกพร ทองรอด	๐๕	
	๖	นางสาวจิตราภา โปธิพันธ์	๐๖	
	๗	นายภาคินัย ดีเสมอ	๐๗	
	๘	นางสาวรุ่งดาว จันทร์ทอง	๐๘	
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ	๑	นายปวิน สมัครณรงค์	๐๑	
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา	๑	นางสาววทันยา การภักดี	๐๑	

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้างต้นนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากข้อเท็จจริงในเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้สมัครยื่นสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ซึ่งได้รับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ในการสมัครสอบคัดเลือก ดังนั้น หากปรากฏในภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ขาดคุณสมบัติตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้าได้ประกาศรับสมัครสอบไว้ จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ ตั้งแต่ต้น

สำหรับผู้มาสมัครแล้วรายใดไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหา องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า จะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาในครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

บุญเลิศ การภักดี
(นายบุญเลิศ การภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า